



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครสอบฯ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ การกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) ภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังรายละเอียด ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศฉบับนี้

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จึงกำหนดเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และบรรจุ แต่งตั้งดังต่อไปนี้

๑. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นั้นมี อายุครบตามที่ประกาศแล้วแต่กรณี

๒. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก การขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ

- (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
- (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามหนังสือแจ้งให้ทราบ

๓. การแต่งตั้ง

ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในแต่ละ ตำแหน่ง ตามอัตราว่างของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลสอบผู้ผ่านการ คัดเลือก ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ

๔. ผู้ที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือกของตนเอง ทั้งภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค.) ให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนด้วยตนเอง โดยยื่นต่อประธานกรรมการดำเนินการ สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ผ่านสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันเวลาราชการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้

อนึ่ง ในการรายงานตัวเพื่อขอรับการแต่งตั้ง เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จะได้มีหนังสือแจ้งให้ไปรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร กรณีผู้สอบคัดเลือกได้รายใดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ขอให้แจ้งเป็นหนังสือส่งโดยตรงไปยัง สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๒๐ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลติดต่อประสานงานการรายงานตัวให้เข้ารับการแต่งตั้งต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายชัยยะนารถ ชันติวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ตามประกาศลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) สังกัด กองการศึกษา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ -สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นางกัญญา จันทาน	